

บทโครงร่าง (Story Outline)

ภาพยนตร์ เรื่อง “มนต์สาป สลับรัก” (Hidden Hug)

ผู้เขียน: สูดิน ชาวหินฟ้า, **ifilm school**. โทร. 08-9644-1048

tel. & id.Line 0882919232
sudin.expert@yahoo.com

ความยาวเรื่อง: 100 นาที

วัน เดือน ปี: 7 มิถุนายน 2556

แนวคิดของเรื่อง (theme): รักแท้ อดทนของแค่รูปร่างภายนอก

แนวภาพยนตร์ (genre): ตลก-รัก (romantic comedy)

ประโยคหลัก (premise): มินท์ จะทำอย่างไร เมื่อเหตุการณ์บังคับ ให้ต้องคบกับ สมหมาย หนุ่มชั่วร้าย จากมนต์สาปของ แม่มดชั่ว

เรื่องย่อ (synopsis):

สมหมาย เป็นหนุ่มรูปหล่อ สุขุม แต่ต้องมนต์สาปของ แม่มดชั่ว เขาจึงกลายเป็นคนชั่วร้ายไปทำงานอยู่กับ นายห้าง ซึ่งมีลูกสาวแสนสวย ชื่อมินท์ นายห้าง ชอบนิสัยของ สมหมาย โดยไม่รู้ว่าสมหมาย แอบชอบลูกสาวตน วิกรม ลูกชายนักการเมือง ที่เป็นเพื่อนกับนายห้าง ถูกหมายหมั้นกับ มินท์ แต่ มินท์ไม่ชอบ

ต่อมา นายห้างไปตกลงธุรกิจที่ต่างประเทศ ให้เบญจา กับลูกสาว คู่แค้นแห่ง วิกรม มาลงนาม มินท์ สมหมาย เข้าขัดขวาง สร้างความเจ็บแค้นให้แก่ วิกรม และพวก

มินท์ กับ เบญจา ไปที่ธนาคาร ขณะที่มิโจรบุกปล้น มินท์ ถูกจับไปเป็นตัวประกัน สมหมาย ตามไปช่วยไว้ได้ เกิดมนต์สาปพลิกผัน สมหมาย พันคำสาป แต่คำสาปไปตกที่ มินท์ แทน แต่มินท์ไม่รู้ตัวว่าตนเองกลายเป็นสาวชั่วร้าย เหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้มินท์ สมหมาย มีสัมพันธ์รักที่ติดต่อกัน

สมหมาย กับ เบญจา ร่วมกันคิดหาทางแก้มนต์สาป ก่อนที่นายห้างจะกลับ ทราบว่า โจรที่ปล้นธนาคาร ถูกจับได้ เป็น วิกรม กับพวก สมหมาย จึงปลอมเป็นตำรวจ เข้าไปชิงตัว วิกรม ออกมา นำไปทำพิธี แลกมนต์สาป กับ มินท์ ที่บ้านร้าง จนสำเร็จ ก่อนที่นายห้างจะกลับจากต่างประเทศ ทันเวลาพอดี.

โครงสร้างการดำเนินเรื่อง (Plot Structure)

(องก์ 1)

สมหมาย เป็นหนุ่มรูปหล่อ สุขุม แต่ต้องมนต์สาปของ แม่มดชั่ว เขาจึงกลายเป็นคนชั่วร้าย

สมหมาย ทำงานกับ นายห้าง จนนายห้างพอใจ แต่เขาไม่รู้ว่าสมหมายก็แอบชอบมินท์ ลูกสาวของตน แม้ว่ามินท์จะเป็นหญิงสาวรุ่นหน้าตาน่ารัก แต่ก็มีนิสัยเอาแต่ใจตัว จนพ่อแม่ หนักใจ นายห้าง กับ



ภรรยา พิจารณาเห็นว่า ผู้ที่จะแก่นิสัยไม่ดีของลูกสาว ก็คือสมหมาย เพราะเขาเป็นคนที่จิตใจดี สุขุม มีเหตุมีผล แม้ว่าเขาจะมีร่างกายอ้วนซึ่เหร่ก็ตาม

ส.ส.จักร เป็นเพื่อนกับนายห้าง มีลูกชายชื่อ วิกรม ทั้งสองต่างตกลงหมายหมั้นกันว่าจะแต่งงานกัน วิกรมรู้เข้า ก็ยิ่งลำพองตัว ขณะที่นายห้างเองก็รู้สึกไม่สบายใจอะไรบางอย่าง

(องค์ 2)

ระหว่างที่นายห้างกับภรรยา ไปติดต่อบุรุษที่เมืองจีน เป็นเวลา 15 วัน เขาก็มอบหมายงานสำคัญให้ มินท์ ดูแลแทน โดยมี คุณเบญญา เป็นที่ปรึกษา และให้ สมหมาย มาทำงานร่วมด้วย ก่อนไป นายห้างได้กำชับให้ สมหมาย ช่วยแก่นิสัยเอาแต่ใจของลูกสาวให้ด้วย

มินท์ รู้เรื่องเข้า ก็ไม่พอใจเสีย ที่ให้ สมหมาย มาทำงานร่วมด้วย แต่นายห้างก็ต่อรองกับลูกสาวว่า ถ้าไม่ยอมจะให้แต่งงานกับ วิกรม ลูกชายจอมเกเรของนักรการเมือง ซึ่ง มินท์ ไม่ชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ระหว่างที่มินท์ทำงานร่วมกัน สมหมาย เธอรู้สึกแปลกใจ ที่มองเห็นเงาของ สมหมาย ในกระจก เป็นหนุ่มรูปงาม แต่เธอก็ยังเกลียด สมหมาย อยู่ดี แม้สมหมายจะทำดีกับเธออย่างไรก็ตาม

สมหมาย เห็น วิกรม กับเพื่อน มาเที่ยว มินท์ และชวนไปเที่ยว แต่มินท์ ปฏิเสธ วิกรม กับพวก ทำท่าจะดวนดาม สมหมาย เข้าไปห้าม เกิดการชกต่อยกัน สมหมายเป็นฝ่ายถูกชกมากกว่า แต่วิกรม เห็นว่าไม่ใช่บ้านของตัวเอง จึงพาพรรคพวกจากไป ด้วยความไม่พอใจ

วิกรม ชอบคบเพื่อนชั่วและวางแผนทำชั่วกัน

มินท์ กับ คุณเบญญา ไปถอนเงินที่ธนาคาร โดยให้ สมหมาย อยู่ดูร้านแทน ระหว่างนั้น มีโจรมาปล้นธนาคาร มินท์ถูกจับเป็นตัวประกัน คุณเบญญาแอบโทรศัพท์ให้ สมหมาย มาช่วย

สมหมาย มาถึงธนาคาร แต่สายไปแล้ว เพราะหลังจากคนร้ายได้เงินแล้ว ก็หนีไปพร้อมกับพามินท์ไปเป็นตัวประกัน สมหมาย กับ เบญญา จึงขับรถตามคนร้ายไป

คนร้ายโชคไม่ดี รถเกิดอุบัติเหตุ ที่นอกเมือง สมหมาย ตามไปทัน เกิดการต่อสู้กัน พวกมันได้ยินเสียงสัญญาณรถตำรวจ จึงพากันหนีไป พร้อมกับเงิน และทิ้งตัวประกันไว้ สมหมาย จึงตรงเข้าไปช่วย มินท์ ไว้ได้อย่างปลอดภัย ทำให้ มินท์ มองเห็นความดีของ สมหมาย

มนต์แม่แมดแฉ้ว เกิดวิปลาต ทำให้ รูปร่างของ มินท์ เปลี่ยนไป กลายเป็นสาวอ้วนตุ๋นๆ ส่วน สมหมาย กลายเป็นชายรูปงาม มินท์รู้สึกประหลาดใจเป็นอันมาก และคุณเบญญา ก็เช่นกัน ที่เห็นร่างของ สมหมายเปลี่ยนไปอย่างปัจจุบันทันด่วน สมหมาย รู้สึกดีใจมาก ที่ตนเองพ้นคำสาปจากแม่แมดแฉ้วแล้ว แต่ก็เสียใจในสองสามนาทีถัดมา เพราะคำสาปนั้นตกไปอยู่ที่ มินท์ โชคยังดี ที่มินท์มองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง

พอกลับมาถึงบ้าน มินท์ เห็นตัวเองในกระจก ก็ยิ่งสยดเป็นปกติ ทั้งๆ ที่ร่างกายภายนอกที่แท้จริง เป็นสาวอ้วนตุ๋นๆ สร้างความหนักใจให้แก่ สมหมาย และ คุณเบญญาเป็นอันมาก ว่าจะทำอย่างไร เมื่อ

นายห้างกับภรรยา กลับมาจากเมืองจีน (มีภาพ forward พอตินายห้าง กลับมา และเปิดประตู มองเห็น ลูกสาว ช้วน จึงโทษ คุณเบ็ญจา ว่าทำให้ลูกสาวช้วนน่าเกลียดขนาดนี้)

ช่วงสลับค่าที่สุดท้าย ก่อนที่นายห้างจะกลับ มินท์ กับ สมหมาย ปรับความเข้าใจกัน และปรับเปลี่ยนนิสัย วิถีชีวิต ให้เข้ากันได้ ช่วงนี้ มินท์ มีความสุขที่สุด เพราะเธอกำลังตกหลุมรัก สมหมาย เข้าจริงๆ แต่ สมหมาย กลับเป็นฝ่ายหนักใจแทน

วันต่อมา สมหมาย ได้รับข่าวแจ้งว่า ตำรวจ จับผู้ร้ายได้แล้ว เป็นวิกกรม กับ พวกนั่นเอง และ สมหมาย ค้นพบวิธีแก้มนต์สาป ของแม่มดแฉั่วได้แล้ว โดยจะต้องโอนคำสาปจาก มินท์ ไปที่อีกคนหนึ่ง

สมหมาย จึงปลอมเป็นตำรวจ แอบเข้าไป ซิงตัว วิกกรม ออกมา โดยที่วิกกรม ไม่รู้ว่าชายนิรนามที่ซิงตัวช่วยเขา นั้น คือ สมหมาย เพราะตอนนี้ สมหมาย เปลี่ยนรูปร่างไปแล้ว

สมหมาย พาวิกกรมไปที่บ้านร้างแห่งหนึ่ง ขณะที่ คุณเบ็ญจาก็พา มินท์ ไปที่นั่นเช่นกัน วิกกรม กับ มินท์ ไม่รู้ว่า พวกเขา กำลังเข้าพิธีแลกเปลี่ยนคำสาปกัน ในที่สุด มินท์ กลับมามีรูปร่างผอมบางและสวยเหมือนเดิม ส่วน วิกกรม ก็กลายเป็น คนร่างอ้วนอับลักษณะไป โดยที่ทั้งสองก็ไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง หลังสิ้นพิธี ก่อนกลับ วิกกรมชอบคุณตำรวจปลอม และจากไปอย่างงงๆ สมหมาย และ คุณเบ็ญจา จึงรีบพา มินท์ กลับบ้านโดยเร็ว ก่อนที่นายห้างจะถึงบ้าน

(องก์ 3)

ที่หน้าบ้าน นายห้างกับภรรยา กลับมาถึงพอดี เข้าสวมกอด มินท์ ลูกสาว ด้วยความรักและคิดถึง ลักครู่ นายห้างก็ถามถึง สมหมาย ว่าหายไปไหน เห็นแต่ชายหนุ่มรูปงาม อยู่ในบ้าน นายห้างคิดว่าเป็นโจร จึงจะเข้าไปทำร้าย แต่มินท์และคุณเบ็ญจาห้ามไว้

เพื่อปกปิดเรื่องราว อันน่าอัศจรรย์นี้ มินท์ กับ คุณเบ็ญจา จึงตกลงกัน โทก นายห้าง และ ภรรยา ว่า สมหมาย เขามีธุระต้องรีบกลับไปดูแลพ่อแม่ จึงส่งญาติมาแทน เขาชื่อ สมชาย นิสัยดี นายห้าง ก็หมดข้อสงสัย

นายห้างรู้สึกพอใจ ที่ลูกสาวของตนมีนิสัยเปลี่ยนไปมาก ทำให้เขานึกถึง สมหมาย หนุ่มอับลักษณะ และขอจจาคำความดีของเขาตลอดไป

ครอบครัวของนายห้าง มีความสุขเพิ่มขึ้น แต่เรื่องราวดูน่าเวท กลับตกอยู่ที่ ครอบครัวของ วิกกรม เมื่อเขากลับถึงบ้าน ความโกลาหล ก็เกิดขึ้นทันที วิกกรม รู้สึกสบายใจและลำพองใจที่มีนายตำรวจมาช่วยเขา และทำให้ตำรวจเลวๆ พวกนั้นทำอะไรเขาไม่ได้ แต่เขาก็ยังสงสัยอยู่คิดว่า ทำไมตำรวจพวกนั้น จึงจำเขาไม่ได้ และก็แปลกใจว่า ทำไม เวลาเดินไปไหน มีแต่คนมองเขาแปลกๆ และแอบหัวเราะ.

จบบริบูรณ์.